
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Undirritað: NAFN Böðvar Haukdal Jónasson
veggjöld eru einungis til þess fallin að auka kostnað við vegagerð vegna umsýslu og innheimtu á þeim 
auk þess verður þetta hluti af hagkerfinu og ekki hægt að afnema þau eins og við sem búið í Noregi í 
mörg ár höfum orðið vitni að.


